
 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนกลัยาณศีรธีรรมราช 

 
 

ครัง้ที ่1 /๒๕๖7 
วันองัคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖7 

เวลา 13.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมกลัยาณศีรีธรรมราช 

 
 
 

โรงเรยีนกลัยาณศีรีธรรมราช 
 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครศรีธรรมราช 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

ครัง้ที ่  1/๒๕๖7   
วนัองัคาร ที ่9 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖7  เวลา 13.3๐ น. 

ณ หอ้งประชมุกลัยาณีศรธีรรมราช  โรงเรยีนกลัยาณศีรธีรรมราช 
-------------------------------------------------- 

ผูม้าประชมุ 
๑.   รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ ประธานกรรมการ 
๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๓.   นายสันติภัทร  โคจีจุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.    พ.ต.อ.เชิดชัย  โชติสุทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕.   นายบุญถิ่น  สืบสม    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖.   นางสุรีย์  ภิญโญรัตนโชต ิ   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
 ๗.   นายภูริทัต  รัตนพาห ุ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.   นายปรีชา  มะยะเฉียว   ผู้แทนองค์กรศาสนา 
9.   พระครูปลัดสักชัย (มนัส ปุญญกุสโล)  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
10. นายสมพงค์  เดชสุรางค์   ผู้แทนศิษย์เก่า 
11. นายสิงห์  กาญจนอารี   ผู้แทนผู้ปกครอง 
12. ว่าที่ร้อยตรี จัตุพงศ์ ศุภศรี   ผู้แทนครู 
13. นายสง่า  นาวารัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชมุ 
 1.   นายจเร  พูลชว่ย    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2.   นายภสัฑรเดช  สมเดช   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
๑. นายวัชรินทร์  ธรรมชาต ิ
๒. นายศรชัย  โชต ิ
๓. นางพยอม ฤทธิชาญชัย 

 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชมุเวลา 13.30 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกัลยาณี                 

ศรีธรรมราช ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้ นายสง่า  นาวารัตน์ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรือ่งทีป่ระธานแจ้งเพือ่ทราบ 
   
ประธาน  ๑.๑ การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะกรรมสถานศึกษาชุดใหม่ทุกท่าน  และขอให้ทุกท่านแนะนำ
ตัวเอง 

  1.   รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   2.   นายสันติภัทร  โคจีจุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     3.   พ.ต.อ.เชิดชัย  โชติสุทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4.   นายบุญถิ่น  สืบสม    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.   นางสุรีย์  ภิญโญรัตนโชติ   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
   6.   นายภูริทัต  รัตนพาห ุ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  7.   นายปรีชา  มะยะเฉียว   ผู้แทนองค์กรศาสนา 
  8.   พระครูปลัดสักชัย (มนัส ปุญญกุสโล)  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
  9.   นายสมพงค์  เดชสุรางค์   ผู้แทนศิษย์เก่า 
  10. นายสิงห์  กาญจนอารี   ผู้แทนผู้ปกครอง 
  11. ว่าที่ร้อยตรี จัตุพงศ์ ศุภศรี   ผู้แทนครู 

  12. นายสง่า  นาวารัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
  13. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  และไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีก 2 ท่าน 
   1.   นายจเร  พูลชว่ย    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   2.   นายภสัฑรเดช  สมเดช   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มตทิีป่ระชมุ  ที่ประชุมรับทราบ 

เลขานุการ 1.2 รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ในปีการศึกษา 2567  จำนวนห้องเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 13 ห้องเรียน  ห้องเรียนปกติ  9 ห้องเรียน ห้องเรียน
พิเศษ 4 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,481  คน  จำนวนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จำนวน 13 ห้องเรียน ห้องเรียนปกติ  8 ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ 5 ห้องเรียน  จำนวน
นักเรียน  1,400  คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น  2,881  คน 
 



รศ.ดร.นพรัตน์ เสนอให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลย้อนหลังเก่ียวกับพ้ืนฐานการเรียนของนักเรียน หลังจากเข้ามาเรียน 
แล้วนักเรียนมีพัฒนาการอย่างไร   

เลขานุการ ทางโรงเรียนได้จัดทำภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกเป็นรายวิชา และจะนำเสนอให้ 
คณะกรรมการได้รับทราบต่อไป 

มตทิีป่ระชมุ  ที่ประชุมรับทราบ 

นายศรชัย 1.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 ในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มบริหารทั่วไปได้จัดทำ 
โครงการรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ ทุกโครงการมีการประเมินผลการทำโครงการ 

เลขานุการ ในทุกกลุ่มงานของโรงเรียน มีการจัดทำโครงการและมีการประเมินโครงการทุกโครงการ ตาม 
รายงานโครงการที่ได้นำเสนอ หากกรรมการพบเจอข้อสังเกต หรือมีข้อแนะนำใด ๆ สามารถแจ้ง 
กลับมายังโรงเรียน เพ่ือดำเนินการต่อไป 

มตทิีป่ระชมุ  ที่ประชุมรับทราบ 

นางพยอม  1.4 การจัดทำคู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2567  อยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะแจกให้ 
นักเรียนในวันที่นักเรียนมาเรียนปรับพื้นฐาน 

มตทิีป่ระชมุ  ที่ประชุมรับทราบ 

นางพยอม 1.5 การจัดทำบัตรนักเรียน และ SMS รายงานพฤติกรรมนักเรียน 
ประธาน  ในการใช้ SMS มีผลการดำเนินการเป็นอย่างไร ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด 
นายสิงห์  ประเด็น  SMS  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เพราะได้รับข้อมูล ข่าวสารจากโรงเรียน 

โดยตรงในหลาย ๆ ด้าน  เช่น การเข้าแถว  การมาเรียน  และทุกห้องเรียนจะมีไลน์กลุ่มห้อง  
เพ่ือติดต่อประสานกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครอง 

รศ.ดร.นพรัตน์ ถ้าโรงเรียนสามารถดำเนินการในเรื่องของการติดตามนักเรียนได้ตลอดเวลาจะดีมาก และ 
นำเสนอให้โรงเรียนส่งเสริมในด้านความเป็นคนเก่ง และคนดี  

เลขานุการ โรงเรียนมีโครงการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น  4.00  โครงการของหาย 
ได้คืน  โครงการคนดีศรีกัลยาณีฯ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง และ นศท.จิตอาสา (พ่ีจูงน้องข้าม
ถนน)    

มตทิีป่ระชมุ  ที่ประชุมรับทราบ 
     

ระเบยีบวาระที ่๒  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุ   
มตทิีป่ระชมุ  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 
   

ระเบยีบวาระที ่๓  เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
- ไม่มี 

 
 
 
 



ระเบยีบวาระที ่ ๔   เรือ่งทีเ่สนอเพือ่พจิารณา 
4.1  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2567 

เลขานุการ แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชประจำปีการศึกษา  ๒๕๖7 ใช้ทิศทางพัฒนา 
  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสพฐ.และ สพม.นศ.     
นายวัชรินทร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖7 ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดดังนี้ 

- รายจ่ายประจำ  8,570,๐00 บาท 
- กลุ่มบริหารวิชาการ 6๐%    เป็นเงิน 3,562,018 บาท 
- กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ๑3%  เป็นเงิน 356,197 บาท 
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ๑3%   เป็นเงิน 1,304,287  บาท 
- กลุ่มบริหารทั่วไป  14%    เป็นเงิน 383,597  บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2567 (งบ 15 ปี 2,834,914 บาท) 
- ICT     เป็นเงิน  50,000 บาท 
- ค่ายคุณธรรมม.1-6  เป็นเงิน  258,570 บาท 
- ทัศนศึกษา   เป็นเงิน  689,520 บาท 
- กิจกรรมในเครื่องแบบ เป็นเงิน  356,160 บาท 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ  เป็นเงิน  448,200 บาท 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ เป็นเงิน  992,254 บาท 

รวมเงิน  2,834,914 บาท 
นายปรีชา นำเสนอการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับระเบียบการคลัง เพ่ือป้องกั่นปัญหาต่าง ๆ  

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
รศ.ดร.นพรัตน์ นำเสนอ ในบางโครงการควรบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นายสิงห์ การจัดทำโครงการในครั้งถัดไป ในส่วนของการจัดทำโครงการ ให้นำเสนอในด้านคุณภาพของ

โครงการ ซึ่งจะมีส่วนชวยในการปรับเพิ่ม หรือลดงบประมาณในการจัดทำโครงการ  
ประธาน ในการรายงานโครงการครั้งถัดไป นำเสนอให้โรงเรียนนำเสนอในรูปของแผนภาพ หรือกราฟ เพื่อ

พิจารณาภาพรวมว่าโครงการตอบสนองตัวชี้วัดมากน้อยเพียงไร 
เลขานุการ ในการรายงานโครงการครั้งถัดไป จะนำเสนอในรูปแบบ powerpoint เพ่ือให้กรรมการได้เห็น

ภาพรวมอย่างชัดเจน 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 

4.2 ขอความเห็นชอบปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา   
เลขานุการ ด้วยในปัจจุบันค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา ไม่มีการขึ้น 

เงินเดือนให้ลูกจ้างชั่วคราวมาหลายปี ทางกลุ่มบริหารได้ปรึกษาหารือกัน เพ่ือปรับเงินเดือนให้กับ 
ลูกจ้างชั่วคราว โดยโรงเรียนมีเงินรายได้สถานศึกษาเพียงพอสำหรับการปรับเงินเดือน 

นายปรีชา สนับสนุนการปรับขึ้นเงินเดือน แต่ให้โรงเรียนใช้มาตรการอย่างรัดกุม ไม่ให้เกิดความแตกแยก 
 



นายสันติภัทร การปรับเพิ่มเงินเดือนสามารถทำได้เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงาน แต่ลูกจ้างชั่วคราว 
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี ถ้าโรงเรียนมีเงินเพียงพอสามารถทำได้ แต่ต้องทำสัญญาจ้างใหม่เป็น
รายบุคคล 

นายบุญถิ่น สนับสนุนการปรับเงินเดือน แต่ควรทำด้วยความเสมอภาค เสนอให้ก่อนปรับมีการประชุมชี้แจง 
ทำความเข้าใจกับลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

รศ.ดร.นพรัตน์ หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการปรับเงินเดือน ควรใช้เกณฑ์ท่ีเสมอภาค 
เลขานุการ ในการปรับเงินเดือน ทางโรงเรียนจะปรับให้ทุกคน โดยอิงผลการประเมิน ในส่วนของลูกจ้าง 

ต่างชาติมีข้อกำหนดของการสอนระดับ ม.ต้น และม.ปลาย จำนวนเงินที่ปรับสองหลักสุดท้าย  
1 – 49  ปรับเป็น 50 บาท  และ 51 – 99 ปรับเป็น 100 บาท 

นายสิงห์  สนับสนุนการปรับเงินเดือน ควรระมัดระวังในเรื่องของการประเมิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ 
ทำงาน 

เลขานุการ นอกจากการปรับเงินเดือน โรงเรียนให้สวัสดิการกับลูกจ้างในเรื่องของสิทธิ์การเข้าเรียน โดย
จะต้องเป็นลูกจ้างในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี  ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา แต่นักเรียนจะต้องไม่ถูก
ตัดคะแนนความประพฤติ 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับเงินเดือนลูกจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567  
นายวัชรินทร์ 4.3 ขอความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
 โรงเรียนมีความจำเป็นต้องขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

เพื่อช่วยสนับสนุนในการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  โดยใช้เงินนอกงบประมาณ เนื่องจาก
สิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ต่อเนื่อง ตามตำแหน่งดังนี้ 

  - ครูชาวต่างชาติ    14  ตำแหน่ง 
  - ครูผู้ช่วย        2  ตำแหน่ง 
  - นักวิทยาศาสตร์        6  ตำแหน่ง 
  - นักวิชาการคอมพิวเตอร์       1  ตำแหน่ง 
  - เจ้าพนักงานธุรการ        5  ตำแหน่ง 
  - นักทรัพยากรบุคคล        1  ตำแหน่ง 
  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       1  ตำแหน่ง 
  - พนักงานช่วยการพยาบาล       1  ตำแหน่ง 
  - บรรณารักษ์         2  ตำแหน่ง 
  - เจ้าพนักงานเผยแพร่และประขาสัมพันธ์   2  ตำแหน่ง 
  - นักวิชาการพัสดุ      2  ตำแหน่ง 
  - นักจัดการงานทั่วไป      1  ตำแหน่ง 
  - พนักงานบริการ     18  ตำแหน่ง 
  - พนักงานขับรถยนต์      5  ตำแหน่ง 
  - พนักงานรักษาความปลอดภัย     5  ตำแหน่ง 



  - พนักงานโสตทัศนศึกษา     1  ตำแหน่ง 
  - เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์     1  ตำแหน่ง 
     รวมทั้งสิ้น  68  ตำแหน่ง 
นายสมพงค์ เจ้าหน้าที่พยาบาลเพียงพอกับจำนวนนักเรียนหรือไม่ 
นายวัชรินทร์ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใจกลางเมือง หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 4.4 การพิจารณาการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เลขานุการ ขอความเห็นชอบในการพิจารณาการย้ายเข้า ย้ายออก ของข้าราชการครู เนื่องด้วยในแต่ละปี 

 การศึกษา มีข้าราชการครูขอย้ายเข้า และย้ายออก  จึงขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการในการ 
 พิจารณาการย้ายเข้า และย้ายออก 

ประธาน ในการพิจารณาการย้ายเข้า ย้ายออก ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน 
มีข้อมูลในเรื่องของอัตรากำลังอยู่แล้ว คิดเห็นว่าในการย้ายออกนั้น ให้ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบหลักการในการให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการพิจารณา 
 การย้ายเข้า ย้ายออกของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสม 
 4.5  การขออนุมัติการขออนุมัติใช้งบเหลือจ่าย ประจำปี 2566 
เลขานุการ ขออนุมัติคณะกรรมการขอใช้งบเหลือจ่าย ประจำปี 2566  ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนห้องเรียน 

และภูมิทัศน์  มีรายการดังนี้ 
        1. ปรับปรุงพื้นห้องเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะ   งบประมาณ  62,500  บาท 
       2. ปรับปรุงพื้นห้องเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ    

    ภาษาจีนและญี่ปุ่น    งบประมาณ  55,500 บาท 
        3. จัดสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม      

    หน้าอาคารเรียน 6    งบประมาณ  1,000,000 บาท 
               4. จัดสร้างทางเท้าหน้าหอพระสูง งบประมาณ  59,010 บาท 
          5. จัดสร้างแผงกั้นตกแต่งพ้ืนที่ริมรั้ว  งบประมาณ  74,250 บาท 
                  6. ปรับปรุงห้องประชุมราชพฤกษ์  งบประมาณ  66,330 บาท 
          7. ปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนหลังอาคาร5  งบประมาณ  50,000 บาท 
                  8. ปรับปรุงพื้นห้องประชุมกัลยาณีฯ  งบประมาณ  90,570 บาท 
                                            รวมทั้งสิ้น             1,458,160  บาท 
ประธาน ในการเสนอขอความเห็นชอบครั้งถัดไป ขอให้นำเสนอโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือประกอบการ 
 พิจารณา 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจัดทำโครงการปรับปรุงพ้ืนห้องเรียนและภูมิทัศน์ 
 
 
  
 



ระเบยีบวาระที ่5  เรื่องอ่ืนๆ 
เลขานุการ   การแก้ปัญหานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ที่จบการศึกษา ไม่จ่ายค่าบำรุงการศึกษา นำเสนอหาก 

นักเรียนค้างชำระเกิน 1 ภาคเรียน ให้นักเรียนย้ายไปเรียนห้องปกติ 
นายสิงห์  ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ ถ้าจะใช้แนวทางนี้ต้องมีการชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครองตั้งแต่แรกเข้า  

และควรเป็น 1 ปีการศึกษา 
นายภูริทัต เสนอแนวทางคือการพิจารณานักเรียนตั้งแต่แรกเข้า ประเมินสภาพความพร้อมของครอบครัว 

และไม่เห็นด้วยกับการย้ายห้องเรียน 
นายสมพงค์ เสนอแนวทางการตั้งกติกาตั้งแต่แรกเข้า และให้นักเรียนและผู้ปกครองยอมรับกติกา 
ว่าที่ ร.ต.จัตุพงศ์ หากนักเรียนห้องเรียนพิเศษย้ายไปเรียนห้องปกติ จะมีผลกระทบต่อการดำเนินการของโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
เลขานุการ เนื่องจากมีแนวทางมากมาย ขอยกวาระนี้ ไปไว้วาระเรื่องสืบเนื่อง ในการประชุมครั้งถัดไป 
มตทิีป่ระชมุ ยกไปวาระสืบเนื่อง ในการประชุมครั้งต่อไป 
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